

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

Số 7425 /BYT-BM-TE


v/v: báo cáo sự cố y khoa tại
Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-
Cu Ba Đồng Hới.



Kính gửi: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới

Ngày 17/12/2019 Báo điện tử nld.com.vn liên tục đăng bài phản ánh trường hợp tử vong sản phụ Lê Thị Nga, 34 tuổi, đến sinh con và tử vong tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới sáng ngày 15/12 (xin gửi kèm bài báo). Để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em đề nghị Bệnh viện:

1. Gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện đối với sản phụ Nga về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) theo địa chỉ: ngocdth.bmte@moh.gov.vn **trước ngày 20/12/2019**, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ;
2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, nhân lực và chăm sóc điều trị tốt nhất cho trẻ sơ sinh con sản phụ Nga;
3. Khẩn trương thành lập và tổ chức họp ngay Hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ Lê Thị Nga; Thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng; Xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ và đạo đức nghề nghiệp;
4. Rà soát và nghiêm túc tuân thủ thực hiện các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong việc theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau đẻ; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Xin trân trọng cảm ơn 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục QLKCB (để ph/hợp);
- Vụ Truyền thông-TĐKT (để biết);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 08).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM



Nguyễn Đức Vinh

(NLĐO) - Cho rằng cái chết của sản phụ Lê Thị Nga (34 tuổi, ở Quảng Bình) là do tác trách, bất thường, người nhà đã vây kín bệnh viện và yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng.

Sáng 17-12, rất đông người thân của nạn nhân tập trung tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới yêu cầu bệnh viện và các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ cái chết bất thường của sản phụ Lê Thị Nga (SN 1985) ngụ thôn Tiên Phong, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 8 giờ sáng 15-12, thai phụ Lê Thị Nga chuyển dạ và được người nhà đưa đi nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt, ăn uống đi lại bình thường.

Đến 16 giờ cùng ngày, chị Nga được đưa lên khoa Sản của bệnh viện để sinh. Lúc đầu, các bác sĩ cho hay chị Nga có thể sinh thường tự nhiên. Tuy nhiên, một lúc sau bác sĩ thông báo phải sinh mổ vì thai quá to.

Sau đó, người nhà được thông báo là sức khỏe của chị Nga rất yếu, mất nhiều máu nên bảo tìm gấp người hiến máu. Rất nhiều người thân đã đến bệnh viện hiến máu cứu sản phụ.

Tuy nhiên, đến sáng hôm nay (17-12), người thân rụng rời khi các bác sĩ thông báo chị Nga đã tử vong và yêu cầu người thân đưa thi thể về nhà để lo hậu sự.

Anh Lê Văn Hòa (SN 1989 - em trai sản phụ Nga) bức xúc nói: "Chị tôi chuyển dạ và được nhập viện từ sáng nhưng không hiểu sao đến chiều tối các bác sĩ mới cho vào phòng mổ. Đến khi mổ thì chị kiệt sức, mất máu nhiều. Đến sáng nay các bác sĩ nói chị đã mất nhưng không cho biết nguyên nhân khiến gia đình hết sức đau đớn, bàng hoàng và bức xúc".

Thời điểm sản phụ Lê Thị Nga tử vong, bệnh viện đã gọi xe cấp cứu và thông báo người nhà đưa thi thể nạn nhân về để lo hậu sự. Tuy nhiên, người thân không đồng ý và yêu cầu bệnh viện giải thích rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo người nhà, sản phụ Nga sinh hạ một bé trai nặng 3,8kg hiện tại cháu bé đang được chăm sóc tại khoa Nhi của bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu.

Được biết, chồng của chị Nga đang lao động bằng nghề biển tại Hàn Quốc, khi biết tin vợ mất anh đau đớn ngất xỉu trên tàu cá và đang được đưa vào bờ để làm thủ tục về quê.

Liên quan đến sự việc này, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã có buổi làm việc với đại diện gia đình sản phụ Lê Thị Nga trước sự chứng kiến của đại diện Công an và Viện KSND TP Đồng Hới.

Tại buổi làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới ra quyết định trưng cầu Trung tâm giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh Quảng Bình để giám định nguyên nhân cái chết của sản phụ Lê Thị Nga.

Tuy nhiên, gia đình sản phụ Lê Thị Nga đã hội ý, đi đến thống nhất từ chối giám định và yêu cầu cơ quan chức năng sớm có văn bản trả lời kết quả về nguyên nhân cái chết trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Phúc

Đình chỉ bác sĩ và kíp mổ khiến sản phụ tử vong, con nguy kịch ở Quảng Bình

17-12-2019 - 07:24 PM

(NLĐO) - Sự việc sản phụ tử vong bất thường, cháu bé nguy kịch ở Quảng Bình đã được báo cáo lên Bộ Y tế.

Chiều tối 17-12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới Quảng Bình đã tổ chức họp báo thông tin vụ sản phụ Lê Thị Nga (34 tuổi, ngụ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) tử vong bất thường mà Báo *Người Lao Động* phản ánh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết lúc 8 giờ ngày 15-12, thai phụ Lê Thị Nga được chẩn đoán chuyển dạ, thai 40 tuần tuổi và nhập viện sau đó.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng đẻ sinh. Trong quá trình chuyển dạ, chị Nga có dấu hiệu chuyển nặng và nghi bị vỡ tử cung nên buộc phải cấp cứu khẩn. Tại khoa Sản, chị Nga được các bác sĩ tiến hành mổ ổ bụng để lấy thai nhi và cầm máu. Khi phẫu thuật cắt tử cung thì sức khỏe sản phụ có diễn biến xấu đi, bệnh nhân bị tụt huyết áp và ngừng tim.

Khi mổ xong, chị Nga được chuyển sang Khoa Hồi sức tích - Chống độc tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, suy đa phủ tạng. Kết quả hội chẩn cho thấy bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng, hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn.

Bệnh viện cũng đã sử dụng tất cả các thuốc, dịch chuyển có thể, kết hợp với lọc máu liên tục... để cấp cứu cho sản phụ. Tuy nhiên, chị Nga đã tử vong vào lúc 5 giờ sáng 17-12.

Đại diện bệnh viện đã trực tiếp trao đổi với gia đình và thông báo với cơ quan chức năng để làm rõ. Đồng thời báo cáo Bộ Y tế để thành lập hội đồng xem xét, tìm ra nguyên nhân khiến sản phụ tử vong.

"Khi chuẩn bị sinh, sản phụ ít ỏi, cháu bé được mổ lấy thai cũng bị tím tái nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã hô hấp được, tuy nhiên tình hình sức khỏe của cháu cũng đang nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy cháu bé" - Bác sĩ Phong thông tin.

Theo bác sĩ Phong, sau khi xảy ra vụ việc đáng buồn trên thì đơn vị này đã đình chỉ bác sĩ và kíp trực tham gia cứu chữa cho sản phụ Lê Thị Nga.

"Nếu có sai phạm bệnh viện xử lý nghiêm các cá nhân theo quy định của pháp luật" - bác sĩ Phong khẳng định.

Trước đó, tại buổi làm việc với đại diện gia đình và bệnh viện, Công an TP Đồng Hới ra quyết định trưng cầu Trung tâm giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh Quảng Bình để giám định nguyên nhân cái chết của sản phụ Lê Thị Nga.

Tuy nhiên, gia đình sản phụ Lê Thị Nga đã hội ý, đi đến thống nhất từ chối giám định và yêu cầu cơ quan chức năng sớm có văn bản trả lời kết quả về nguyên nhân cái chết trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Phúc